

เรื่องเล่าจาก SMEs : พนักงานอยากทำบัตรเครดิต



บทความโดย : ไพศาล เตมีย์

บริษัทใหญ่ ๆ อาจไม่ค่อยให้ความสนใจว่าใครจะทำบัตรเครดิตอะไรกันคนละกี่ใบ เพราะถือว่าเป็น "เรื่องส่วนตัว" และยังไม่ตอนเป็นหนี้ ก็ต้องชดใช้กันเองอยู่แล้ว แต่ถามว่าเวลาพนักงานเป็นหนี้เป็นสินกันอึ้งตึ้งแล้วคิดว่าอาจเกิดผลกระทบกับการทำงานได้ไหม ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีส่วนกระทบ แต่ก็อย่างว่า ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ด้วยดี

สำหรับบริษัทเล็กๆด้วยกันแล้ว ผมว่าเราต้องเข้าไปช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้ลูกน้องของเราด้วยนะครับ อย่าไปนึกว่าเขาจัดการเรื่องพวกนี้เองอย่างดีได้เสมอไป ซึ่งเราก็คงจะไม่ใช่ออย่างนั้น

ผมมีเพื่อนบางคนมาแล้วให้ฟังว่ามีบัตรเครดิตอยู่จำนวนเกือบเท่าไฟหนึ่งสำหรับ!! ไม่ใช่เรื่องยกเมฆมาแล้วดลกกันเล่น เป็นเรื่องจริง แยกตเงินมาหมดทุกใบแล้ว เอาเงินมาหมุน พอเป็นหนี้บัตรเครดิตเข้า ก็ยิ่งกดใหญ่ หมุนไปโน้นไปใช้ไปนั้น กดไปนั้นมาใช้ไปนี้ ผมฟังแล้วหัวหมุนจนมัน ไม่เอาด้วยเด็ดขาด และก็ไม่แนะนำให้ใครไปทำอย่างนั้นด้วย

มีลูกน้องอีกคนหนึ่งคิดอยากรวดเร็ว ก้าวไปทำธุรกิจส่วนตัวโดยไม่ได้มีฐานทางการเงินที่พร้อมพอ ดันไปเอาเงินจากบัตรเครดิตมาใช้ทำทุน พอธุรกิจไม่เป็นดังที่คิด หนี้บัตรเครดิตก็ตามไล่จี้ ก็เริ่มเข้ากระบวนการแบบเพื่อนคนแรกที่เล่ามา คือเริ่มมีบัตรเครดิตหลายๆใบ เพื่อเอาไปนั้นมาไปะไปนี้แบบเดียวกัน หวังแต่ว่าเดี๋ยวมีเงินดีจากธุรกิจเข้ามาก็จะเคลียร์หนี้ได้ ธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นได้สถานเดียวที่ไหน พอกิจการไม่ดี หนี้เลยพอกหางหมูไม่มีปัญญาใช้ ไหนจะเงินต้น ไหนจะดอกเบี้ย ไหนจะเบี้ยปรับที่ไม่ส่งตามกำหนดอะไรอีก สุดท้ายก็ไปไม่รอดทั้งธุรกิจและหนี้ก็ไม่มีปัญญาใช้ หางานทำก็ไม่ได้ เพราะถูกตามใช้หนี้มากมายไม่รู้จบ

เพื่อนอีกคนหนึ่งก็เข้าอีกรอบนี้ จนตอนหลังตัดบัตรเครดิตแปะฝาห้องเขียนข้อความที่ฝาว่า "ทีหลังอย่าทำ" ไว้เตือนใจ

บัตรเครดิตนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดี ข้อดีก็มีหลายอย่าง เช่น ไม่ต้องพกเงินสดมากๆ เดี่ยวอันตรายเปล่าๆ จะซื้ออะไรก็ใช้บัตรนั้นแหละ ไปต่างประเทศก็สะดวก เพราะใช้ได้ทั่ว เหมาะสำหรับคนมีเงิน และใช้เงินเก็บเงินเป็นอยู่แล้ว อย่างนี้บัตรเครดิตอะไรก็ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อปัญหาให้ตนเอง

แต่คนที่รายได้ไม่มากอยู่แล้ว เก็บออมเงินยังไม่ค่อยจะได้เลย ดันอยากมีบัตรเครดิต คิดว่าแก้เก้ แถมอยากได้นอนอยากได้นี้ ก็ไปรูดเอามาได้ทันที แบบ "ไม่ต้องควบคุมความอยาก" เวลาใช้หนี้ขึ้นมา กลับมานั่งกุมขมับ ที่ตอนใช้หนี้ไม่ค่อยอยากจะใช้หรือมีปัญหา แบบนี้ ไม่เหมาะหรือครับที่จะมีบัตรเครดิต

เวลาลูกน้องมาขอใบรับรองเงินเดือนเพื่อเอาไปทำบัตรเครดิต ผมจึงต้องพูดคุยก่อนอะไรเหล่านี้ให้ฟังกันพอสมควร ไม่ได้ออกให้ง่ายๆ เพราะเห็นคนดีๆ ต้องมาเสียคนเพราะปัญหาหนี้บัตรเครดิตกันหลายคนแล้ว ไม่อยากให้ลูกน้องไปอยู่ในเส้นทางนั้นและเท่าที่ผ่านมาก็พอเห็นเหตุพียงผลกันแล้ว ก็มักเปลี่ยนใจไม่ขอใบรับรองเงินเดือนแล้ว เพราะกลัว "ห้ามใจตัวเองไม่ได้"

เลยมาเล่าให้เพื่อน SMEs ฟังกัน ว่าเรื่องพวกนี้ก็สามารถบอกและเตือนลูกน้องกันได้นะครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยว บอกแล้วไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้องนั้น มันไม่ได้มีแต่เรื่อง "งาน" เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องของความรักและความหวังดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกการทำงาน แถมยังจะทำให้โลกของธุรกิจและโลกการทำงานเป็นโลกที่น่าอยู่ด้วยนะครับ อย่างลืมเชียวนะ